



ฉบับที่ 14/2556 วันที่ 16-30 เมษายน 2556

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทูฮอดทุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่าง ๆ ได้ที่

<http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>

ภาพกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
และพิธีรับโล่รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2556 วันที่ 3 เมษายน 2556



รางวัลผลงานวิจัยระดับ **ดีเด่น**

เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้สูงอายุจากทวีปยุโรป
สู่ประเทศไทย

โดย รศ.ดร.ราณี อิศัยกุล และ ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงค์



รางวัลผลงานวิจัยระดับ **ดี**

เรื่อง โครงการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน

โดย รศ.จรินทร์ เทศวานิช และคณะ



รางวัลผลงานวิจัยระดับ **ชมเชย**

เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์



สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำ“วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม” (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการและข้อค้นพบจากการวิจัยสำหรับการเรียนรู้ในระบบทางไกล และเพื่อเป็นช่องทางในการระดมองค์ความรู้ในระบบทางไกลสู่การเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) ของการเรียนรู้ในระบบทางไกล โดยกำหนดให้มีการเปิดรับบทความวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือเพื่อพิจารณาเผยแพร่บนเว็บไซต์ดังกล่าวได้ที่ <http://www.e-jodil.stou.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทิรา นาคันต์ โทร. 7589



รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญนักวิจัยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมผลงานวิจัย เพื่อพิจารณารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ เครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลดังกล่าวไว้ดังนี้

1. เป็นอาจารย์และ/หรือนักวิจัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” และเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกในสถาบันที่สังกัดไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่บรรจุเข้าทำงาน
 2. มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์มาแล้วภายใน 5 ปี ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
 3. เป็นเจ้าของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ทำเป็นรายบุคคลและ/หรือคณะบุคคล โดย สัดส่วนของผลงานรวมทุกเรื่องแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 และต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 เรื่องที่มี สัดส่วนผลงานมากกว่าร้อยละ 50
 4. ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เป็นผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ทำเพื่อรับปริญญา หรือวุฒิปริญญาใด ๆ
 5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย
- ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางอินทิรา นาคันต์ โทร. 7589



ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล เปิดให้ทุนวิจัยนานาชาติ ทุนละ

450,000 บาท !!!

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับต่างประเทศ โดยในปี 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยนานาชาติไปแล้วจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1) การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาทางไกล : ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช กับมหาวิทยาลัยเปิดประเทศญี่ปุ่น

โดย ศ.ดร.ชุตินา สัจจามันท์ สาขาศิลปศาสตร์

2) การพัฒนารูปแบบบริการการศึกษาที่มีต่อการเรียนให้ประสบผลสำเร็จในระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมหาวิทยาลัยเปิดแห่งมาเลเซีย

โดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สถาบันฯ พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยนานาชาติให้แก่คณาจารย์ทุกสาขาวิชา

โดยมีเกณฑ์การขอรับทุน ดังนี้

1. เป็นโครงการวิจัยที่ทำร่วมกับสถาบันการศึกษา/องค์กรทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่มี MOU กับมหาวิทยาลัย (กรณีมี MOU จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. เป็นโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ด้านการเรียนการสอน/การพัฒนาวิชาการ/การพัฒนาหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
3. มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางด้านงบประมาณ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://www.stou.ac.th/offices/ord/RD/fom/index.html>

ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา **โทร. 7590-7591**



กิจกรรมวิจัยนอกรั้ว

การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาและประชุมระดับความ คิดเห็น เรื่อง **ประโยชน์และโอกาสของไทยจากการเจรจาการค้าเสรีไทย- สหภาพยุโรป** วันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง ชาลอน บี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอดองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: ces@chula.ac.th หรือ โทร. 0 2215 3580



สำนักนวัตกรรมการพัฒนาวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 ในเรื่อง

- (1) การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ และความหลากหลายของ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
- (2) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ
- (3) พื้นที่ทางวัฒนธรรม

หมดเขตส่งข้อเสนอโครงการวันที่ 30 เมษายน 2556 ผู้สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2247 0013 ต่อ 3308



สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.APHEITconference.sou.ac.th> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง e-mail : ophaitconference@gmail.com



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : uburesearch@oup.ubu.ac.th หรือ โทร. 0 4535 3042



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “**วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5**” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail:claddawa@wu.ac.th หรือ โทร. 0 7567 3557



มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “**รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย**” ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณนิยามาลา อาแย หรือ โทร. 0 7729 9635



มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “**การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 3**” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอร์เดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.ba.cmu.ac.th> หรือ โทร. 0 5394 2103

แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ๊ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 7581

